

ทิศทาง การเมือง ประชาชาติ ต่ออายุ รัฐบาล ประชาธิปไตย ตรง

หากประเมินจาก “สวนดุสิตโพล” หากประเมินจากท่าทีของ “2 พลตรี” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี “ประชาชาติ” ต่ออายุรัฐบาลค่อนข้าง “ฉลุย”

เพราะผลการสำรวจของ “สวนดุสิตโพล” ล่าสุดประชาชนกว่าร้อยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยที่จะมีการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง

ขณะที่น้ำเสียงของ พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค

“ถือเป็นกำลังใจ แต่ไม่อาจพูดได้ว่า รัฐบาลปลื้ม ทั้งนี้ ไม่ใช่เพราะมีประชาชนออกมาสนับสนุนแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือรัฐบาลจะอยู่ต่อตามเสียงสนับสนุน แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกา”

อย่างน้อยก็ตามกติกาที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ออกมายืนยันว่าจะมีความแจ่มชัดภายใน 2-3 วันนี้

เป็นความแจ่มชัดที่จะ “แก้ไข” รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2557

เป็นความแจ่มชัดที่จะเพิ่มเติมประเด็นว่าด้วยการทำ “ประชาชาติ” ลงไปเพื่อให้ได้คำตอบอย่างเป็นรูปธรรมจาก “ประชาชน”

นี่คือ “ก้าวใหญ่” อีกก้าวจาก “คสช.” และจาก “รัฐบาล”



จากความมั่นใจอันแสดงออกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

คือ ประชาชนให้การสนับสนุนอย่างอบอุ่น

ตั้งแต่ลงมือทำรัฐประหารเมื่อเดือน พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมาทุกอย่างเหมือนเดินไปบนพรมอันอ่อนนุ่มแห่งอำนาจทางการเมือง

ปรปักษ์อยู่ในสภาพหนีเย้ายายจะแจไม่ว่าจะเป็นนิต้าโพล ไม่ว่าจะป็นสวนดุสิตโพล ไม่ว่าจะป็นกรุงเทพโพล ล้วนสะท้อนให้เห็นคะแนนและความนิยมเป็นอย่างดีสูง

การต่อต้านมี แต่ก็น้อยนิด จีบจ้อยเมื่อประสบเข้ากับความชิงชัง ก้าวแกร่งของ คสช.กระแสดต่อต้านก็ค่อยฟ่อ สิบและเหลือน้อยลงเป็นลำดับ

หมู่บ้าน “เสื้อแดง” ไม่ปรากฏให้เห็นอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทยก็มีชะตากรรมแทบไม่แตกต่างไปจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และบรรดาอดีตรัฐมนตรีทั้งหลายต้องประสบ หากไม่ถูกถอดถอน ก็เตรียมสูคดีในองค์กรอิสระและศาลสถิตยุติธรรมอนาคตทางการเมืองแทบไม่เหลือ

อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือ “คสช.” อยู่ในมือ “รัฐบาล”

กระบวนการ “ต่ออำนาจ” ของรัฐบาลออกไป 2 ปี จึงเป็นบาทก้าวสำคัญ บาทก้าวอันทรงความหมายยิ่งในทางการเมือง

แท้จริงแล้ว คือต่อต่อแห่ง “ความสำเร็จ”

หลังจาก 1 ให้โหวตวาระหรือออกมาปูทางด้วยอาศัยนิมิตจาก “ฤทธิเกวาลัน” แห่งเทือกเขาหิมาลัย

1 การรับไม้ ชับเคลื่อนโดยลูกแห่งดินมือใน สปช.

ขณะเดียวกัน 1 เมื่อปรับอารมณ์และความพร้อมทางสังคมได้แล้ว นายวิษณุ เครืองาม ก็ขยายผลผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ถึงเวลาแห่งการทำ “ประชามติ”

ประชามติครั้งนี้มิได้เป็นประชามติอย่างธรรมดาเพราะไม่เพียงแต่จะนำเสนอร่างรัฐธรรมนูญ หากแต่ยังนำเสนอประเด็นว่า ด้วยจะยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ คสช.และรัฐบาลหรือถึงที่สุดแล้วก็คือ “แม่น้ำ 5 สาย” อยู่ยาวไปถึง 2 ปี

หากประชาชน OK ทุกอย่างก็ราบรื่น เพราะเท่ากับประชาชนทั้งประเทศได้แสดงผ่าน “ประชามติ” อันถือว่าเป็นประชาธิปไตย “ทางตรง” อันทรงความหมายยิ่ง

เท่ากับเป็น “ผนังทองแดง” และ “กำแพงเหล็ก”

ประชามติเป็นประชาธิปไตย “ทางตรง” จึงศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่ากระบวนการเลือกตั้งหลายเท่าพันทวี

เพราะกระบวนการเลือกตั้งยังเสมอเป็นเพียงประชาธิปไตย “ทางอ้อม” แต่ประชามติเป็นประชาธิปไตยทางตรง กำหนดอนาคตของรัฐบาล กำหนดอนาคตของนายกรัฐมนตรี

ที่ว่าเสียงประชาชนเป็น “เสียงสวรรค์” ก็ให้เห็นจริงนี้